

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร

ด่วนมาก

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมู่ วัน - เวลา ๗ ก.ค. 64	คำแนะนำ
จาก กพ.ทบ.			หมู่ / คำ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ			ประเภทเอกสาร
ผู้รับทราบ			ชื่อของผู้ให้ข่าว กท 0401/๘๑๕

- อ้างถึง หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กท 0401/1555 ลง 21 พ.ค. 64
- ตามอ้างถึง กพ.ทบ. ได้กำหนดให้หน่วยเจ้าของงบประมาณรองทุกหน่วยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินประจำงวด (เพิ่มเติม) ทุกรายการ โดยประมาณการจนถึงสิ้น ก.ย. 64 และเสนอของบประมาณในส่วนที่ขาด ส่งถึง กพ.ทบ. โดยตรงภายใน 13 ส.ค. 64 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.ทบ. จึงขอให้หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก **แจ้งเน้นย้ำการปฏิบัติ** กับหน่วยเจ้าของงบประมาณรองทุกหน่วยในความรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณรองทุกหน่วยเร่งตรวจสอบงบประมาณเงินประจำงวดทุกรายการ หากยังไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ให้เร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ส่งถึง กพ.ทบ. **ด่วนที่สุด ให้เสร็จสิ้นภายใน 23 ก.ค. 64 (หนังสือรับเข้า กพ.ทบ.)** เพื่อให้ กพ.ทบ. สามารถประมาณการความต้องการงบประมาณที่หน่วยมีความจำเป็นต้องใช้จนถึงสิ้นปีงบประมาณในภาพรวมของ ทบ. ได้



2.2 หลังจาก กพ.ทบ. แจ้งขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 2 ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ของ กพ.ทบ.) เป็นต้นไป หน่วยจะได้รับอนุมัติงบประมาณตามยอดที่ขอรับการสนับสนุนฯ ทุกรายการ ยกเว้นรายการเบี่ยงเลียงทหารกองประจำการ และรายการค่าตอบแทนฯ รถประจำตำแหน่ง จะได้รับงบประมาณจำนวนครึ่งหนึ่งของงบประมาณตามที่หน่วยขอรับการสนับสนุนฯ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยเจ้าของงบประมาณบริหารงบประมาณตามที่ได้รับคำสั่งจ่าย ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่เหลือ กพ.ทบ. จะดำเนินการขออนุมัติและโอนเงินประจำงวด (เพิ่มเติม) ให้กับหน่วยในภาพรวมของ ทบ. ต่อไป **(หน่วยไม่ต้องเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ้ำ)** ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการอนุมัติและโอนเงินประจำงวดได้ที่เว็บไซต์ กพ.ทบ. (กคจ.สผพ.กพ.ทบ.) <https://dop.rta.mi.th/0401.2.2/ตรวจสอบเงินประจำงวด>

หน้า 1 ใน 2 หน้า	อ้างถึงข่าว				ชื่อผู้เขียนข่าว			หน่วย	โทร. 0 2297 7132	
	จัดประเภทเอกสาร <input type="checkbox"/> จัด <input type="checkbox"/> ไม่							กพ.ทบ.	โทร.ทบ. 97132	
รับเมื่อ	วันที่	เวลา	ระบบ เครื่อง สื่อสาร	ชื่อ พนักงาน	ส่งเสร็จ	วันที่	เวลา	ระบบ เครื่อง สื่อสาร	ชื่อ พนักงาน	รับรองว่าเป็นข่าวราชการ

สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์การสื่อสาร

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ	หมู่	วัน - เวลา	ก.ค.64	คำแนะนำ
จาก กพ.ทบ.					หมู่ / คำ
ถึง ผู้รับปฏิบัติ					ประเภทเอกสาร
ผู้รับทราบ -					ที่ของผู้ให้ข่าว กท 0401/

2.3 ขณะนี้เป็นห่วงปลายปีงบประมาณ กพ.ทบ. ขอเน้นย้ำว่า หากหน่วยตรวจสอบพบว่างบประมาณรายการใดยังต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม) ระหว่างปีงบประมาณ 2564 หน่วยเจ้าของงบประมาณรองสามารถส่งถึง กพ.ทบ. ได้โดยตรง ทั้งนี้ จะปิดรับคำขอของงบประมาณในวันที่ 13 ส.ค. 64 (หนังสือรับเข้า กพ.ทบ.)

หน้า 2 ใน 2 หน้า				อ้างอิงข่าว				ชื่อผู้เขียนข่าว			หน่วย	โทร. 0 2297 7132
				จัดประเภทเอกสาร <input type="checkbox"/> จัด <input type="checkbox"/> ไม่				พ.อ.หญิง อรุษา สายัณห์นิโครธ ประจำ กพ.ทบ.			กพ.ทบ.	โทร.ทบ. 97132
นางนันทกัญญา	รับเมื่อ	วันที่	เวลา	ระบบ เครื่อง สื่อสาร	ชื่อ พนักงาน	ส่งเสร็จ	วันที่	เวลา	ระบบ เครื่อง สื่อสาร	ชื่อ พนักงาน	รับรองว่าเป็นข่าวราชการ พ.อ.   (สุเทพ สายสิน) นปก.ประจำ กพ.ทบ.	